



วันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2553

พาณิชย์ตั้งสต็อกข้าว 6 หมื่นตัน ผลิตข้าวถุงฉลองราชาภิเษก

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเสนอที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมสัปดาห์นี้ ให้พิจารณาแผนจัดทำข้าวสารขาว 5% บรรจุถุง ขนาดถุงละ 1 กิโลกรัม จำนวน 60 ล้านถุง หรือ 6 หมื่นตัน เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน โดยเฉพาะ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบรมราชาภิเษก ปีที่ 60 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เตรียมมอบให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นผู้ดำเนินการ หากได้รับความเห็นชอบสามารถดำเนินการได้ทันที

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ประเมิน การจัดทำโครงการประกันรายได้เกษตรกร ทั้งในส่วนสินค้าข้าว และพืชผลเกษตรอื่นๆ และยืนยัน จะยังดำเนินการโครงการนี้ต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้อย่างถาวรและยั่งยืน จึงกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อวางกรอบบริหารโครงการ ทั้งเรื่องกำหนดราคาอ้างอิง และราคาประกันรายได้ในอนาคต ในกลุ่มสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด

การหารือเบื้องต้นเห็นว่า ควรมีหน่วยงานอื่นเพิ่มเติมเข้ามาช่วยในโครงการประกันรายได้เกษตรกร เช่น กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เข้ามาช่วยร่วมกับกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ มาดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในแต่ละกลุ่มสินค้าเกษตร รวมถึงการจ่ายเงินชดเชย ให้กับเกษตรกร ซึ่งเดิมต้องผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ก็ควรให้ธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน เข้ามาช่วยจ่ายเงินประกันรายได้ ซึ่งต้องเตรียมมาตรการเสริมอื่นๆ เช่น การตั้งจุดรับซื้อ การจัดตลาดนัดข้าวเปลือก การแลกเปลี่ยนสินค้า และควรมีการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

"พรทิวา"จัดโครงการ ข้าวใหม่แลกข้าวเก่า พ่อค้าเฮรับส่วนต่าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในขณะที่วงการค้าข้าวกำลังจับตามองการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอีก 6 เดือน ข้างหน้า จะส่งผลต่อนโยบายในการระบายนสต็อกข้าวของนางพรทิวา นาคาศัย รมว. กระทรวงพาณิชย์ จากพรรคภูมิใจไทยอย่างไร เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นที่ทราบกันดีถึงความพยายามดังกล่าว แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ จนถึงกับต้องเปลี่ยนตัว อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ เมื่อ รมว.เห็นว่า ราคาประมูลข้าวต่ำเกินไป และถูกตีตกไปหลายครั้งในสมัยนายกรณ์ศักดิ์ สภาวสุ อธิบดีรองนายกรัฐมนตรี จนกระทั่งมาถึงนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน

ทั้งนี้เมื่อไม่สามารถระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่มีไม่ต่ำกว่า 5 ล้านตันออกมาได้ ประกอบกับไม่มี ออร์เดอร์ใหญ่ๆ เข้ามา เนื่องจากราคาข้าวไทยสูงกว่าราคาข้าวเวียดนาม ส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดปรับลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันลดลงไปตันละ 5,000-6,000 บาท ข้าวขาว 5% ลดลงจากตันละ 18,000 เหลือตันละ 13,000-13,500 บาท ข้าวเปลือกก็ราคาตกตาม ส่งผลให้กระทรวงพาณิชย์ พยายามหาทางที่จะยกระดับราคาข้าวเปลือกในประเทศที่ลดลงไปอยู่ที่ตันละ 7,200-7,500 บาท (ข้าวแห้ง ความชื้น 15%) จากราคาที่เคยขายได้ 8,000-9,000 บาทในตอนนี้

ล่าสุด นางพรทิศาได้ให้ความเห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกในประเทศเพื่อใช้ควบคู่กับโครงการประกันรายได้เกษตรกรนาปี 2553 เพื่อแก้ไขปัญหาหาราคาข้าวตกต่ำ โดยเสนอให้แรงจูงใจโรงสีไปซื้อข้าวเปลือกในท้องตลาดด้วยราคาสูงกว่าปกติ โดยใช้ราคาตลาดอ้างอิงในแต่ละงวด บวกเพิ่มอีกตันละ 200-300 บาท เช่น ราคาตลาดอ้างอิงล่าสุดราคา 7,210 บาท/ตันก็ให้โรงสีซื้อข้าวเปลือกที่ราคา 7,510 บาท/ตันแล้วสีข้าวดังกล่าวเป็นข้าวสาร เพื่อนำมา "แลกเปลี่ยน" กับข้าวสารเก่าในสต็อกของรัฐบาล ที่ได้จากโครงการจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี 2551

โดยเบื้องต้นเห็นชอบให้ใช้ข้าวปริมาณ 300,000 ตันเป็นข้าวจากคลังขององค์การคลังสินค้า (อคส.) 215,000 ตัน กับข้าวสารจากคลังขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 85,000 ตัน ในสัดส่วนการแลกข้าวใหม่กับข้าวเก่า 1 : 1 แต่มีเงื่อนไขให้โรงสีแนบชื่อเกษตรกรเจ้าของสิทธิ์ที่มาขายข้าวให้และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดด้วย

ขณะที่วงการค้าข้าวได้ตั้งข้อสังเกตถึงโครงการข้าวใหม่มาแลกข้าวเก่าในอัตรา 1 : 1 ว่า มีเจตนาแฝงในเรื่องผลประโยชน์พิเศษแน่นอน เพราะทุกคนในวงการค้าข้าวรู้ว่า ข้าวสารใหม่จะมีราคา "ถูกกว่า" ข้าวสารเก่าอย่างต่ำตันละ 100-300 บาท เมื่อทอนกลับไปเท่ากับข้าวเปลือกฤดูใหม่ "ถูกกว่า" ข้าวเปลือกเก่า 500-1,500 บาท/ตัน

แต่เงื่อนไขโครงการระบุให้ซื้อข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นจากราคาปกติแค่ตันละ 300 บาท เท่ากับสามารถลดต้นทุนที่โรงสีจะต้องเสียไปได้ถึง 1,200 บาท/ตัน ถ้าแลก 300,000 ตัน คิดเป็นต้นทุนที่ลดลงไปถึง 300-360 ล้านบาท เป็นการเอาของใหม่ราคาถูกกว่ามาแลกของเก่าราคาแพง เหมือนการประมุลงลาย ๆ แต่ตัวเลขสต็อกข้าวไม่เปลี่ยน "ทำเหมือนทฤษฎีร้านทอง" ซึ่งก็ถูกใจหลายคน เพราะข้าวเก่าสภาพดีราคาจะสูงและมีตลาดเฉพาะ เช่น ตลาดในประเทศปีละ 8-9 ล้านตัน ตลาดส่งออก เช่น อินโดนีเซีย แอฟริกาบางประเทศ ซึ่งมีผู้ส่งออกหลายรายกำลังทำตลาดเหล่านี้

"กลุ่มผู้ส่งออกที่มีโรงสีของตัวเองหรือผู้ส่งออกที่มีเครือข่ายโรงสีจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ทันที โดยหาเกษตรกรมาสวมชื่อ ว่าขายข้าวใหม่ให้ ในราคาสูงกว่าราคาตลาดอ้างอิง 300 บาท เช่น ราคาอ้างอิง 7,200 บาท โรงสีอ้างว่าซื้อข้าวเปลือกตันละ 7,500 บาท มาสีแปรสภาพเป็นข้าวสาร แต่ถ้าขายปกติได้แค่ 13,000-13,500 บาท ก็เอาข้าวนั้นมาแลกกับข้าวสารเก่าในสต็อกของรัฐบาล ซึ่งเป็นข้าวจากโครงการรับจำนำต้นทุนอยู่ที่ตันละ 22,000 บาท เป็นการระบายสต็อกเก่าไปอีกรูปแบบหนึ่ง คงปริมาณสต็อกไว้ แต่ขาดทุนจากราคาจำหน่ายไปแล้วตันละ 9,000 บาท ถ้าแลกทั้งหมด 300,000 ตันก็ขาดทุนจากราคาจำหน่าย 2,700 ล้านบาท" แหล่งข่าวกล่าว

นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ว่า การซื้อข้าวเปลือกในตลาดอาจจะไม่เกิดขึ้นจริง เพราะพ่อค้าข้าวอาจนำข้าวในสต็อกของตนเองที่ซื้อสต็อกไว้ตั้งแต่ปี 2553 มา "เวียนเทียน" แลกกับข้าวเก่ารัฐบาลและหาเกษตรกรมาสวมชื่อ โดยดึงมาจากบัญชีที่ชื่อนานาไปขึ้นทะเบียนนาปีไปแล้ว 12 ล้านตัน ซึ่ง "สูงกว่า" ปริมาณผลผลิตที่คาดการณ์ไว้ 8.3 ล้านตันเสียอีก

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

คงเป้าผลิต 62 ล้านไร่-ลดต้นทุนเกษตรกร 15% ร่างแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี"54-58

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ข้าวไทย ฉบับที่ 2 ปี 2554-2558 (ด้านการผลิต) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบกรอบร่างยุทธศาสตร์ข้าวไทย ฉบับที่ 2 ที่ยังคงเป้าหมายในการคงพื้นที่การเพาะปลูกข้าว จำนวน 62 ล้านไร่ และผลิตข้าวเปลือกจำนวน 30 ล้านตันข้าวเปลือก ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินการ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตคุณภาพดี ด้านทานโรคแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ และทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างน้อย 12 สายพันธุ์ ในปี 2558 จากที่มีอยู่ในปัจจุบัน 97 สาย

พันธุ์ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 8 เทคโนโลยี ภายในปี 2558 เช่น การลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ จากปัจจุบัน 405 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 679 กิโลกรัม/ไร่ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 10% และเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลงอย่างน้อย 15% ในปี 2558 โดยใช้กลยุทธ์ในเรื่องการจัดระบบการปลูกข้าวใหม่ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบการผลิตและกระจายเมล็ดข้าวพันธุ์ดี โดยใช้ศูนย์ข้าวชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อนหลักการส่งเสริมระบบปลูกข้าวที่เหมาะสม (GAP) และส่งเสริมโรงสีข้าวพัฒนาการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น รวมถึงการกำหนดเขตส่งเสริมการผลิตข้าวตามศักยภาพของพื้นที่ เช่น ข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะของข้าวไทย

สำหรับยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ การสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวนา โดยกำหนดเป็นเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้ที่ชัดเจนแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งจะเพิ่มขึ้นจากการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีการหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ในรายละเอียดของกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการผลิตและการตลาด ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเร็วต่อไป

นายบรรยง พงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หลังจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เพิ่มมาตรการแทรกแซงราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ขณะนี้ราคาข้าวเปลือกโดยรวมมีการปรับตัวดีขึ้นประมาณ 300-400 บาทต่อตัน และส่งผลกระทบต่อราคาข้าวสารเพิ่มขึ้น 400-500 บาทต่อตัน และกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเปิดจุดรับซื้อตามจุดต่างๆ ให้มากขึ้น แต่ขณะนี้ปริมาณข้าวเปลือกโดยรวมเริ่มน้อยลง ส่วนกรณีที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยแสดงความกังวลว่าปี'53 ไทยจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 8.5 ล้านตัน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายเดิมที่ 9 ล้านตันนั้น หากพิจารณาจากตัวเลขการส่งออกช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ส่งออกได้แล้ว 2.5 ล้านตัน โดยเหลือระยะเวลาส่งออกอีก 9 เดือน คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะส่งออกได้ตามเป้าหมายแน่นอน

ที่มา ข่าวสด

เวียดนาม

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-7 พ.ค. 2553 มีจำนวน 132,409 ตัน มูลค่า 59.116 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 119,375 ตัน มูลค่า 50.406 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1 ม.ค. - 7 พ.ค. 2553 มีจำนวน 2,110,408 ตัน มูลค่า 982.906 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 2,415,018 ตัน มูลค่า 985.738 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ส่วนการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-30 เม.ย. 2553 มีจำนวน 686,240 ตัน มูลค่า 316.394 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 710,670 ตัน มูลค่า 296.022 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1 ม.ค. - 30 เม.ย. 2553 มีจำนวน 1,978,134 ตัน มูลค่า 923.692 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 2,295,793 ตัน มูลค่า 935.087 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยราคาส่งออกเฉลี่ยในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 466.95 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 59.53 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยตลาดหลักของเวียดนามคือประเทศในแถบเอเชียซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 75% ส่วนตลาดแอฟริกา มีสัดส่วนประมาณ 13%

สมาคมฯ คาดว่าในเดือน พ.ค.-มิ.ย. นี้จะมีการส่งมอบข้าวรวมกันประมาณ 1.3-1.4 ล้านตัน ซึ่งจะส่งผลให้ในช่วงครึ่งปีแรกมีการส่งออกข้าวประมาณ 3.3 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม คาดว่าปริมาณส่งออกในช่วงครึ่งปีนี้จะ

ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 300,000-350,000 ตัน ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้การส่งออกในปีนี้ลดลง เนื่องจากความต้องการในตลาดโลกดต่ำลงเพราะสถานการณ์การอ่อนค่าลงของเงินยูโร และสต็อกข้าวในแอฟริกายังคงมีปริมาณมาก

นาย Pham Van Bay รองประธานสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) กล่าวเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ว่า ในช่วงกลางเดือนเมษายน 2553 สมาคมอาหารเวียดนามจะรับซื้อข้าวจากเกษตรกรเพิ่มอีก 500,000 ตัน เพื่อสำรองในคลังแห่งชาติ หลังจากที่เวียดนามสามารถเก็บสำรองข้าวได้ตามเป้าที่ 1 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา

สมาคมอาหารเวียดนามรายงานว่า ในขณะที่ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าข้าวจากต่างประเทศลดลง ส่งผลให้การส่งมอบข้าวในระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายนลดลงด้วย เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ได้ขอให้ชะลอการส่งมอบสินค้าที่ได้มีการสั่งซื้อข้าว 1 ล้านตัน เมื่อปลายปี 2552 เนื่องจากไม่มีคลังสินค้าเพียงพอที่จะเก็บ ซึ่งทำให้เวียดนามมีต้นทุนในการเก็บรักษาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นสถานการณ์ตลาดโลกในปัจจุบันไม่ค่อยกระตือรือร้นนัก ทำให้หาลูกค้าได้ยาก ในขณะที่ลูกค้าจากแอฟริกาได้หันไปซื้อข้าวจากปากีสถาน ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณภาพและราคาเหมือนของเวียดนาม แต่จะสามารถลดต้นทุนในการขนส่งได้ 15-20 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ เวียดนามได้คาดการณ์ปริมาณข้าวที่คงเหลืออยู่ในสต็อกปัจจุบันจะมีถึง 1 ล้านตันเมื่อสิ้นเดือนเมษายน นอกจากนี้ บริษัทต่างๆ ของเวียดนามต้องขายข้าวที่เป็นผลผลิตในช่วงฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิประมาณ 2 ล้านตัน เพื่อให้มีพื้นที่พอที่จะเก็บสต็อกข้าวในช่วงฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง

ทั้งนี้ สมาคมอาหารเวียดนามพยายามที่จะจัดการระบบการขายให้มีความยืดหยุ่นมากที่สุด โดยปัญหาที่กำลังประสบอยู่ในปัจจุบันนั้นยังไม่ถือว่ารุนแรงมากนัก เนื่องจากเมื่อต้นฤดูที่ผ่านมาได้มีการทำสัญญาซื้อขายไว้จำนวนมาก

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งอินเดีย (Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า ในปีงบประมาณนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2552 มาจนถึงวันที่ 7 พ.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 27 ล้านตัน ลดลงจากจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่สามารถจัดข้าวได้ 27.93 ล้านตัน เนื่องจากในช่วงฤดูการผลิตหลัก หรือ kharif crop เมื่อปลายปีที่ผ่านมาอินเดียเผชิญกับปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญจึงทำให้ผลผลิตข้าวมีจำนวนลดลง อย่างไรก็ตามทางการคาดว่าในปีงบประมาณนี้จะจัดหาข้าวได้ประมาณ 30 ล้านตัน

ทางการอินเดียได้กำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (Minimum support price) จากเกษตรกรไว้ที่ 1,000 รูปีต่อ 100 ก.ก. สำหรับข้าวเปลือกเกรดธรรมดา (common grade of paddy) ส่วนข้าวเปลือกเกรด A (grade A variety) กำหนดไว้ที่ 1,030 รูปีต่อ 100 ก.ก. ซึ่งราคานี้ได้รวมโบนัสพิเศษสำหรับเกษตรกรแล้ว

รัฐบาลอินเดียประกาศว่า จะดำเนินมาตรการจำหน่ายข้าวและข้าวสาลีออกสู่ท้องตลาดในราคาต่ำกว่าระดับราคาที่รัฐบาลจัดหาจากเกษตรกรตามโครงการจัดหารัฐพิชของรัฐบาล เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาเงินเฟ้อภายในประเทศที่มีสาเหตุจากราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น โดยรัฐบาลได้เตรียมระบายข้าวและข้าวสาลีรวมกันประมาณ 5 ล้านตันโดยผ่านช่องทางร้านค้าภายในประเทศ

ที่มา Riceonline.com

กัมพูชา

นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ได้ลงนามในคำสั่งเกี่ยวกับการส่งออกข้าวฉบับใหม่เพื่อใช้ทดแทนฉบับเดิมที่ประกาศใช้เมื่อปี 2008 โดยมีสาระสำคัญคือผู้ส่งออกจะต้องขึ้นทะเบียนขออนุญาตส่งออกกับบริษัท Green Trade ที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ส่งออกที่ต้องการส่งออกข้าวมากกว่า 200 ตัน จะต้องลงทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตส่งออก ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำกับดูแลอุปทานข้าวเปลือกและข้าวสารของประเทศ

ทางด้านกระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture) ได้วางแผนที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ให้ได้ถึง 480 ก.ก. ภายในปี 2012

สมาคมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมของกัมพูชา (Cambodian Small and Medium Industries Association; CSMIA) ได้ระบุว่า ในช่วงต้นเดือนนี้ จะมีผู้ซื้อข้าวจากประเทศสวีเดน ลิทัวเนีย และเบลเยียมเดินทางมาเจรจาซื้อข้าวจากโรงสีของกัมพูชา ในขณะที่เดียวกับบริษัท Prod Gamma จากรัสเซียก็เตรียมที่จะสั่งซื้อข้าวขาว 10%อีกประมาณ 20,000 ตันด้วย โดยคาดว่าจะมีการซื้อขายกันที่ระดับราคา 430 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) รายงานว่า สต็อกข้าวของฟิลิปปินส์ ณ วันที่ 30 เม.ย. มีจำนวน 2.77 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 2.25 ล้านตัน เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา โดยข้าวจำนวนนี้เพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 77 วัน

ทั้งนี้ NFA มีสต็อกประมาณ 1.28 ล้านตัน ส่วนสต็อกข้าวที่อยู่ในคลังของเอกชนประมาณ 0.42 ล้านตัน และที่อยู่ในครัวเรือนประมาณ 1.07 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

อิรัก

คณะกรรมการรัฐพิธีอิรัก (GRAIN BOARD OF IRAQ) ประกาศเปิดการประมูลเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2553 โดยจะซื้อข้าวขาวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน โดยกำหนดยื่นข้อเสนอจนถึงวันที่ 17 พ.ค. และข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 25 พ.ค. ศกนี้

อิรักจัดการประมูลซื้อข้าวครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2553 โดยได้ซื้อข้าวขาวจำนวนรวม 90,000 ตัน จากไทยและเวียดนาม

ที่มา GRAIN BOARD OF IRAQ

FAO

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) รายงานว่า ผลผลิตข้าวเปลือกทั่วโลกในปี 2010 นี้ คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4% อยู่ที่ระดับ 710 ล้านตัน โดยการเพิ่มขึ้นส่วนมากจะมาจากภูมิภาคเอเชีย ซึ่งคาดว่าจะผลิตข้าวเปลือกได้ประมาณ 643 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 29 ล้านตันจากเมื่อปี 2009

FAO คาดว่า การฟื้นตัวของผลผลิตข้าวจะช่วยส่งเสริมการส่งออก โดยประเทศแถบเอเชียจะเป็นกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นในปี 2010 ขณะที่บังกลาเทศ อิรัก เนปาล ศรีลังกา และฟิลิปปินส์ จะซื้อข้าวเพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยการขาดแคลนในประเทศ สืบเนื่องจากภาวะแห้งแล้งและน้ำท่วม ที่สร้างความเสียหายแก่การเพาะปลูก การนำเข้าโดยประเทศยุโรปและละตินอเมริกา ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน แต่ประเทศในแอฟริกาอาจลดการนำเข้าเล็กน้อย

ทั้งนี้คาดว่า ประเทศจีน พม่า ไทย สหรัฐ และโดยเฉพาะปากีสถาน จะเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ในปีนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก โดย เอฟเอโอ คาดว่า การบริโภคข้าวทั่วโลกในปี 2010 นี้ จะเพิ่มขึ้น 2.1% เป็น 454 ล้านตันข้าวสาร

FAO ประเมินว่า ผลผลิตข้าวเปลือกทั่วโลกในปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ 680 ล้านตัน ลดลง 1% จากปี 2008 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะอากาศแปรปรวน และปรากฏการณ์เอลนีโญ

ผลผลิตข้าวในแอฟริกาก็ลดลงเช่นกันในปีที่ผ่านมา ขณะที่ผลผลิตในละตินอเมริกา แคริบเบียน ยุโรป อเมริกาเหนือ และโอเชียเนีย ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ที่มา FAO

